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 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจําปี  2559 
บริษทั ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 

 
 บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ("บริษทัฯ") ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559  เม่ือวนั

พฤหัสบดีท่ี 7 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพร้าว เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 

กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1) นายคุรุจิต นาครทรรพ  กรรมการ / ประธานกรรมการ 
2) นางสาวจุฬารัตน ์สุธีธร  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3) นายศิริ จิระพงษพ์นัธ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4) นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5) พล.อ. จิระเดช โมกขะสมิต  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
6) นายถาวร พานิชพนัธ์  กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  

     กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
7) นายทศพร ศิริสัมพนัธ์  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ /  

     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
8) นายยงยทุธ จนัทรโรทยั  กรรมการ / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
9) นางศรีวรรณ เอ่ียมรุ่งโรจน ์ กรรมการ 
10) นายวิรัตน ์เอ้ือนฤมิต  กรรมการ 
11) พล.อ.อ.สุทธิพงษ ์อินทรียงค ์ กรรมการอิสระ 
12) นายณฐัชาติ จารุจินดา  กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง / 

     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
13) นายธรรมยศ ศรีช่วย  กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง  
14) นายนพดล ป่ินสุภา  กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง  
15) นายอธิคม เติบศิริ   กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / 

     ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
     และ เลขานุการคณะกรรมการ 

กรรมการบริษัทฯ ทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม -ไม่มี- 

ผู้สอบบญัชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1) นายวินิจ ศิลามงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378  
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ทีป่รึกษากฎหมายอสิระทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1) นางสาวเพียงพนอ บุญกลํ่า  ทนายความหุน้ส่วน บริษทั วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และ เพียงพนอ จาํกดั 
2) นางสาวคูณณิชา ศรีมนเทียร ทนายความ บริษทั วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และ เพียงพนอ จาํกดั 

 
ผู้บริหารระดบัสูงทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1) นายไมตรี เร่ียวเดชะ  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส - ดา้นการกลัน่และปิโตรเคมี 
2) นายสมชยั วงศว์ฒันศานต ์  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ดา้นกลยทุธ์องคก์ร 
3) นายฉตัรฐาพงศ ์วงัธนากร  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ดา้นการพาณิชยอ์งคก์ร และ 

ผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุส - การพาณิชย ์
4) นางสาวภทัรลดา สง่าแสง  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ดา้นการเงินและบญัชี และ  

ผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุส - วางแผนการเงิน 
5) นายสุรชยั แสงสาํราญ  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ดา้นประสิทธิภาพการผลิต  
6) นายบณัฑิต ธรรมประจาํจิต  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ดา้นการผลิต และ 

ผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุส - การกลัน่ 

 ก่อนเร่ิมการประชุม มีการนําเสนอวีดิทัศน์ (VDO) เก่ียวกับมาตรการและระบบรักษาความ
ปลอดภยักรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของหอ้งบางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 
 
เร่ิมการประชุม เวลา  14.00 น. 

 นายคุรุจิต นาครทรรพ  ประธานกรรมการ ทาํหน้าท่ีประธานท่ีประชุม ("ประธานฯ") กล่าว
แนะนาํกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และท่ีปรึกษากฎหมายอิสระต่อท่ีประชุม ตามรายช่ือ
ดงักล่าวขา้งตน้ ก่อนเปิดการประชุม 

 จากนั้น ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ มีหุ้นสามญัทั้งหมดจาํนวน 2,040,027,873 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ซ่ึงเป็นทุนจดทะเบียนท่ีได้ชาํระแลว้ทั้งส้ิน 20,400,278,730 บาท และได้แจ้ง
จาํนวนผูเ้ขา้ประชุมขณะเปิดประชุม ประกอบดว้ย ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 1,089 คน และผูรั้บมอบ
ฉนัทะ จาํนวน 363 คน รวมทั้งส้ิน 1,452 คน นบัรวมจาํนวนหุน้ได ้1,473,322,075 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.2207 ของ
จาํนวนหุน้ทั้งหมด ซ่ึงเกินกวา่ 680,009,291 หุน้ หรือหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุม
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 103 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ขอ้ 35 ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ
ท่ีไดบ้อกกล่าวไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559  

 ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการดาํเนินการประชุม 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และเพื่อใหก้ารดาํเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ดงัน้ี  
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 ขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 37 กาํหนดว่า การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้ถือว่า 
หน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียง และผูถื้อหุ้นท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นท่านนั้น  
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ 

 สําหรับการลงคะแนนเสียงในห้องประชุม ประธานฯ กาํหนดหลกัเกณฑ์ดงัน้ี ในการลงมติ 
แต่ละวาระ  ประธานฯ จะถามท่ีประชุมเฉพาะผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง เท่านั้น ถา้   
ไม่มีท่านใดออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหถื้อวา่ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติั
ในวาระดังกล่าว  หากมีผูไ้ม่เห็นด้วย หรือ ตอ้งการงดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนนท่ีไดรั้บมา โดยทาํเคร่ืองหมายลงในช่องท่ีประสงคจ์ะลงคะแนน  หากมีการแกไ้ข
ใดๆ กรุณาลงลายมือช่ือกาํกบัและยกมือข้ึน เพื่อให้เจา้หน้าท่ีไปรับบตัรลงคะแนนดงักล่าว  
มารวมคะแนนท่ีหน่วยรวมคะแนนกลาง เพื่อประกาศผลลงมติในวาระนั้นๆ 

 ในกรณีวาระท่ีใช้คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
บริษทัฯ จะไม่นําบตัรลงคะแนนท่ีงดออกเสียง และบัตรเสีย มานับเป็นฐานคะแนนเสียง 
สาํหรับกรณีวาระท่ีใชค้ะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน บริษทัฯ จะนาํบตัรลงคะแนนท่ีงดออกเสียง และบตัรเสีย มานบัรวมเป็นฐาน
คะแนนเสียงดว้ย 

 เน่ืองจากมีการทยอยลงทะเบียน และการทยอยเขา้ห้องประชุมของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ
ฉันทะ ดงันั้น จาํนวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ ท่ีเขา้ประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการ
เปล่ียนแปลงและอาจไม่เท่ากนั 

 บริษทัฯ จะเก็บใบลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ยในทุกวาระเม่ือการประชุมเสร็จส้ิน 
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป ทั้งน้ี การลงคะแนนเสียงในการประชุม
เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนนจาก 
ผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะทั้งหมดเพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

 หากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะประสงคแ์สดงความคิดเห็น หรือซักถามเพ่ิมเติมในแต่ละ
ระเบียบวาระ ขอให้สอบถามผ่านไมโครโฟนท่ีจดัเตรียมไว ้โดยแจง้ช่ือ - นามสกุลและระบุ
ดว้ยวา่เป็นผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะ แลว้จึงถามคาํถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อใหก้าร
บนัทึกรายงานการประชุมเป็นไปอยา่งถูกตอ้งครบถว้น  

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีคาํถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกาํลงัพิจารณาอยู ่ขอใหน้าํไป
สอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผูถื้อหุ้น       
ให้ความเห็น  หรือสอบถามอย่างกระชับ  และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็น             
ในประเด็นท่ีซํ้ ากัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอให้ผูถื้อหุ้นให ้
ความร่วมมือเพ่ือให้การประชุมเป็นไปดว้ยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมใหอ้ยูใ่นเวลา
ท่ีกาํหนด  
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 กรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงเป็นชาวต่างชาติสอบถามเป็นภาษาองักฤษ บริษทัฯ 
ไดจ้ดัเตรียมเจา้หน้าท่ีสําหรับแปลคาํถามเป็นภาษาไทย โดยกรรมการและผูบ้ริหารจะตอบ
คาํถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมได้เขา้ใจทั่วกัน  โดยเจ้าหน้าท่ีของ
บริษทัฯ จะแปลคาํตอบเป็นภาษาองักฤษใหผู้ถื้อหุน้ท่ีสอบถามไดเ้ขา้ใจดว้ย 

 บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 3 
เมษายน 2558 บนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 17 เมษายน 2558 พร้อมทั้งไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้น
ทุกรายทางไปรษณีย ์ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 เพื่อให้ผูถื้อหุ้นตรวจทานความถูกตอ้ง 
หรือแกไ้ขรายงานการประชุมภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558 ซ่ึงเม่ือครบกาํหนดดงักล่าว  
ไม่มีผูถื้อหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงถือว่าผูถื้อหุ้นได้รับรองรายงานการประชุม
ดงักล่าวแลว้ 

 ในการประชุมคร้ังน้ี นางสาวคูณณิชา ศรีมนเทียรท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ จากบริษทั วีระวงค ์
ชินวฒัน ์และเพียงพนอ จาํกดั ทาํหนา้ท่ีสักขีพยานการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง และนายปกรณ์ ปานทอง ผูรั้บ
มอบฉนัทะ อาสาเป็นตวัแทนผูท่ี้เขา้ร่วมประชุม ทาํหนา้ท่ีเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียง ต่อมาประธานฯได้
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง โดยขอใหแ้จง้ช่ือ - นามสกลุ ก่อนถามคาํถาม 
แต่ไม่มีขอ้ซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองน้ี จึงดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 
ระเบยีบวาระที ่1 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจําปี 2558 และพจิารณาอนุมัตงิบการเงนิสําหรับปี  
 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

 ประธานฯ รายงานวตัถุประสงค์และเหตุผลให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจํากัด พ .ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ  38 และข้อ  41 
กาํหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี และจัดทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนและ
นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั   

  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2558  รวมทั้ง
จดัให้มีการทาํงบการเงินสําหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน
แลว้ ตามท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 2558 ของบริษทัฯ ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
และเพื่อใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2558 โดยครบถว้นและเขา้ใจไดง่้าย 
จึงขอนาํเสนอรายละเอียดในรูปแบบวีดิทศัน ์(VDO) ความยาวประมาณ 8 นาที  

 หลังจากนั้ น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 
 

 นายพฤทธานันต์ ศรีวงศ์เลยีง - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดงัน้ี 
1) การขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 2,754 ลา้นบาทเป็นการขาดทุนจากเงินสกลุใด 
2) สินทรัพยร์วม เม่ือเทียบกบัปี 2557 มีมูลค่าลดลงประมาณ 1,000 ลา้นบาท ตอ้งการทราบว่า

เป็นสินทรัพยใ์ด และการลดลงของสินทรัพยด์งักล่าวมีนยัสาํคญัอยา่งไร 
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3) ในปี 2557 งบการเงินรวมของบริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิประมาณ 4,140 ลา้นบาท เกิดจาก
สาเหตุใด 
ประธานฯ  มอบหมายใหน้ายอธิคมฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบคาํถาม 
นายอธิคมฯ      ช้ีแจงดงัน้ี 

1) บริษทัฯ มีเงินกูเ้ป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 – 54 ของเงินกู้
ทั้งหมด หรือประมาณ 1,040 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยถา้เงินบาทอ่อนค่าไป 1 บาท จะส่งผลให้ขาดทุน 1,000 ลา้น
บาท ในตน้ปี 2558 อตัราแลกเปล่ียนอยูท่ี่ 33.11 บาท และในตอนส้ินปีค่าเงินบาทอ่อนตวัมาอยูท่ี่ 35 – 36 บาท หรือ
ประมาณ 3 บาท จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน อย่างไรก็ตาม การขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียนดงักล่าวเป็นเพียงการบนัทึกขาดทุนทางบญัชีเท่านั้น เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัไม่ไดจ่้ายเงินชาํระหน้ีคืน 
เน่ืองจากยงัไม่ถึงกาํหนด 

2) สาเหตุสาํคญัท่ีมูลค่าสินทรัพยท่ี์ลดลงนั้น เน่ืองจากระหว่างปี 2558 บริษทัฯ มีการจ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาลประมาณ 1,800 ลา้นบาท และมีการชาํระหน้ีคืนเงินกูใ้นเดือนมิถุนายน 2558 ประมาณ 10,000 ลา้น
บาท (350 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) จึงทาํใหมู้ลค่าสินทรัพยล์ดลง 

3) ในปี 2557 บริษทัฯ มีผลขาดทุนประมาณ 4,000 ลา้นบาท เป็นผลมาจากราคานํ้ ามนัดิบท่ีปรับ
ลดลงอยา่งมาก จาก 90 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลมาอยูท่ี่ 60 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จึงทาํใหเ้กิดการขาดทุนจาก 
สต๊อกนํ้ ามนั (Stock Loss) ประมาณ 16,000 ลา้นบาท ในขณะท่ีบริษทัฯ มีกาํไรจากการดาํเนินงาน 12,000 ลา้นบาท 
จึงส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิประมาณ 4,000 ลา้นบาท 
 

 นายวชิา โชคพงษ์พนัธ์ุ - ผู้ถอืหุ้น  
   เสนอให้บริษทัฯ จดัการเยี่ยมชมกิจการของบริษทัฯ เฉพาะสําหรับกลุ่มผูถื้อหุ้นสูงอายุท่ีอายุไม่
เกิน 75 ปี 
ประธานฯ  ขอบคุณสาํหรับขอ้เแนะนาํ และมอบหมายใหฝ่้ายจดัการนาํขอ้เสนอแนะไปพิจารณา 
 

 นายกติยิา ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา - ผู้ถอืหุ้น สอบถามดงัน้ี 

1) เม่ือพิจารณาการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ  พบว่าสัดส่วนการเข้าประชุมของ
คณะกรรมการในปี 2558 มีสถิติท่ีแตกต่างกันค่อนข้างมาก ต้องการสอบถามว่า เป็นเพราะสาเหตุใด  และขอ
เสนอแนะใหเ้พิ่มเติมขอ้มูลสดัส่วนการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการทุกท่าน 

2) กรณีท่ีปรากฏเป็นข่าวในช่วงเวลาน้ีว่า มีบริษทันํ้ ามนัและผูบ้ริหารไปเปิดบัญชีธนาคารใน
ประเทศปานามา เพื่อหลบเล่ียงภาษี (Panama Papers)  ตอ้งการสอบถามว่า บริษทัฯ เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือไม่ 
และ จะมีแนวทางป้องกนัแกไ้ขในเร่ืองดงักล่าวอยา่งไร 
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ประธานฯ  ช้ีแจงดงัน้ี 
1) สัดส่วนการเข้าประชุมของกรรมการ ข้ึนอยู่กับช่วงระยะเวลาท่ีกรรมการแต่ละท่านดํารง

ตาํแหน่ง ทั้งน้ี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้นรายงานประจาํปี 2558 หนา้ 106 – 107 ซ่ึงไดแ้สดงสถิติการเขา้ร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกท่าน โดยมีขอ้มูลของกรรมการท่ีลาออกระหวา่งปีระบุอยู่
ในหมายเหตุใตต้ารางดงักล่าว  

2) เร่ือง Panama Papers จะขอนาํไปตอบในวาระท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 นายสมชาย เจนสถริพนัธ์ุ - ผู้ถอืหุ้น สอบถามวา่  
  จากวีดิทัศน์ ท่ีนําเสนอ บริษัทฯ มีกําไรเพ่ิมข้ึนส่วนหน่ึงมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน อย่างไรก็ตาม จากงบการเงินรวมในหน้า 195 จะพบว่า ในปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมข้ึนจาก
ประมาณ 2,100 ล้านบาท เป็นประมาณ 2,800 ล้านบาท ซ่ึงจากหมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 288 พบว่า 
ค่าใชจ่้ายบริหารท่ีเพ่ิมข้ึน ส่วนใหญ่อยูใ่นหมวดค่าใชจ่้ายบริหารอ่ืนๆ ซ่ึงมีค่าประมาณ 1,600 ลา้นบาท ในขณะท่ีงบ
เฉพาะกิจการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารอ่ืนๆ อยู่ท่ีประมาณ 1,900 ล้านบาท แสดงว่าปีท่ีผ่านมา ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของบริษทัในเครือฯ มีค่าติดลบใช่หรือไม่ และบริษทัฯ มีมาตรการในการควบคุมค่าใชจ่้ายดงักล่าวอยา่งไร 
ประธานฯ  มอบหมายใหน้ายอธิคมฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบคาํถาม 
นายอธิคมฯ      ช้ีแจงว่า ค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีเพิ่มข้ึนในปี 2558 นั้นมาจากการบริจาคเงินเพื่อสนบัสนุนการ
จัดตั้ งสถาบันการศึกษาร่วมกับกลุ่ม ปตท. ซ่ึงได้แก่ โรงเรียนกําเนิดวิทย  ์และ สถาบันวิทยสิริเมธี เพื่อสร้าง
นักวิทยาศาสตร์และนักวิจยัให้กบัประเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายบริจาคประมาณ 580 ลา้นบาท ค่าใช้จ่ายรองลงมาคือ
ค่าใชจ่้ายในส่วนของท่ีปรึกษาต่างๆ ท่ีมีการตดับญัชี  ซ่ึงค่าใชจ่้าย น้ีจะไม่เกิดข้ึนอีกในปี 2559 
 

 นางสาวเจนจิรา สมบตัเิจริญวงศ์ - ผู้ถอืหุ้น สอบถามวา่  
  จากวีดิทศัน์ท่ีนาํเสนอ จะเห็นวา่ปัจจยัภายนอกรวมถึง การควบคุมค่าใชจ่้ายดีข้ึน ส่งผลใหก้าํไรเพ่ิม
สูงข้ึน อยากทราบว่า ปัจจยัเหล่าน้ีจะยงัคงอยูห่รือไม่ และอตัราค่าการกลัน่ (GRM) จะอยูใ่นระดบัเดียวกบัปีท่ีผ่านมา
หรือไม่ ตอ้งการเห็นราคาหุน้ไทยออยลเ์พ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากเป็นผูถื้อหุน้ไทยออยลม์านาน 
ประธานฯ      ช้ีแจงวา่ ปัจจุบนัราคาหุน้ไทยออยลอ์ยูท่ี่ประมาณกวา่ 60 บาท 
 

 นายเกยีรตศัิกดิ์ แสวงการ - ผู้ถอืหุ้น สอบถาม ดงัน้ี 
1) กรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชุมทั้งหมด 7 คร้ัง โดยมีกรรมการเพียงท่านเดียวท่ีประชุม 

ครบทั้ง 7 คร้ัง ในขณะท่ีกรรมการท่านอ่ืนมีสถิติการเขา้ร่วมประชุมท่ีแตกต่างกนัไปและไม่ถึง 7 คร้ัง ตอ้งการทราบ
สาเหตุ 

2) ในรายงานประจาํปี หนา้ท่ี 114 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเส่ียงมีหลกัเกณฑใ์นการจ่าย
อยา่งไร 
ประธานฯ  มอบหมายให้นายณัฐชาติฯ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูต้อบ
คาํถาม 
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นายณฐัชาตฯิ ช้ีแจงว่า ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชุมทั้งหมด 7 คร้ัง และสาเหตุท่ี
กรรมการแต่ละท่านมีจาํนวนเขา้ร่วมประชุมท่ีไม่เท่ากนันั้น เน่ืองมาจากมีกรรมการลาออกและแต่งตั้งเขา้มาใหม่
ระหว่างปี ส่วนกรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งครบทั้ งปีจะมีสถิติการเข้าร่วมประชุมครบ 7 คร้ัง ซ่ึงเป็นเหตุให้
ค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านไม่เท่ากนั นอกจากนั้น ผูท่ี้เป็นประธานคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองจะไดรั้บ
ค่าตอบแทนสูงกวา่กรรมการ ในอตัราร้อยละ 25 
 

 นายอรุณ นิรมลภารด ี- ผู้ถอืหุ้น สอบถามวา่  
   จากงบแสดงฐานะทางการเงินหน้า 192 ของรายงานประจาํปี 2558 แสดงสินทรัพยห์มุนเวียนปี 
2557 และ 2558 มีสัดส่วนใกลเ้คียงกนั อย่างไรก็ตาม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2558 เพิ่มข้ึนจากปี 
2557 ค่อนขา้งมากจากประมาณ 16,000 ลา้นบาท เป็นประมาณ 35,000 ลา้นบาท และในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินหน้า 242 ปรากฏงบลงทุนชั่วคราวในปี 2557 ประมาณ  30,000 ล้านบาท แต่ในปี 2558 ลดลงมาอยู่ท่ี
ประมาณ 17,000 ลา้นบาท ซ่ึงมีคาํอธิบายว่า เป็นเงินลงทุนชัว่คราวคือเงินฝากธนาคารประเภทประจาํ โดยในปี 
2557 มีจาํนวนสูงเน่ืองจากเป็นหลกัประกนัสินเช่ือ ส่วนในปี 2558 เงินลงทุนชัว่คราวลดลงมาก กลายเป็นส่วนของ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแทน ขอสอบถามว่ารายการท่ีกล่าวมานั้นเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียวใช่
หรือไม่ และการเพิ่มข้ึนและลดลงของรายการดงักล่าวกลบัเขา้สู่ภาวะปกติแลว้หรือยงั จาํนวนเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดจะคงระดบัท่ีประมาณ 30,000 ลา้นบาทต่อไปหรือไม่ 
ประธานฯ  มอบหมายใหน้ายอธิคมฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบคาํถาม 
นายอธิคมฯ ช้ีแจงว่า ตามท่ีแสดงขอ้มูลไวใ้นรายงานประจาํปี 2558 หน้า 193 เงินลงทุนชัว่คราวคือเงินฝาก
ประจาํกบัธนาคาร ส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่า คือ เงินท่ีไม่ไดฝ้ากประจาํ การท่ีในปี 2558 บริษทัฯ มีเงินลงทุน
ชัว่คราวลดลง เน่ืองจากบริษทัฯ นาํเงินฝากประจาํไปซ้ือเงินสกลุเหรียญสหรัฐฯ ทั้งน้ีเพราะเงินสกลุบาท มีแนวโนม้
อ่อนค่าลง ตามท่ีไดเ้รียนแจง้ท่ีประชุมในตอนตน้ว่าบริษทัฯ มีหน้ีสินเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ หากค่าเงินบาท
อ่อนตวัจะทาํให้หน้ีสินท่ีเป็นสกุลบาทเพิ่มมากข้ึน ทาํให้เกิดภาระขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน บริษทัฯ จึงกาํหนด
มาตรการให้มีสินทรัพยท่ี์อยู่ในสกุลเหรียญสหรัฐฯ บางส่วน เพื่อชาํระค่าวตัถุดิบและการลงทุนในสกุลเหรียญ
สหรัฐฯ เพื่อลดผลกระทบดงักล่าว ซ่ึงนบัเป็นหน่ึงในมาตรการบริหารความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน  
 

 นายพฤทธานันต์ ศรีวงศ์เลยีง - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดงัน้ี 
1) ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดผลขาดทุนจากสต๊อกนํ้ ามนั (Stock Loss) คืออะไร หากเกิด Stock Loss ข้ึน

บ่อยคร้ังจะส่งผลกระทบอยา่งไร และบริษทัฯ มีมาตรการในการรองรับอยา่งไร 
2) เพราะเหตุใดบริษทัฯ จึงตอ้งมีเงินสด ณ ส้ินปี เป็นจาํนวนท่ีค่อนขา้งมาก 

ประธานฯ  มอบหมายใหน้ายอธิคมฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบคาํถาม 
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นายอธิคมฯ ช้ีแจงดงัน้ี 
1) ผลขาดทุนจากสตอ็กนํ้ามนั (Stock loss) สามารถเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา เน่ืองจากราคานํ้ามนัดิบ

และราคาผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปมีการเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวข้ึนลงตลอดเวลา ซ่ึงบริษทัฯ สามารถบริหารความ
เส่ียงท่ีเกิดจาก Stock loss ไดใ้นระดบัหน่ึง โดยการลดปริมาณ Stock สาํหรับการผลิตใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ซ่ึง
บริษทัฯ ดาํเนินการอยูอ่ยา่งสมํ่าเสมอ แต่ยงัคงตอ้งเก็บสาํรองสต๊อกนํ้ ามนัไวต้ามกฎหมายและเพ่ือรักษาเสถียรภาพ
ในการผลิต นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใชม้าตรการในการเขา้ทาํสญัญาซ้ือ / ขายตราสารอนุพนัธ์ประกนัความเส่ียงราคา
นํ้ ามนั (Hedging) เพื่อให้มัน่ใจว่า บริษทัฯ จะสามารถมีผลการดาํเนินงานท่ีดี ณ ระดับราคานํ้ ามนัท่ีเหมาะสม 
อยา่งไรก็ตาม การทาํ Hedging นั้นมีค่าใชจ่้ายและข้ึนอยูก่บัจงัหวะเวลาและระดบัราคาในตลาด ทั้งน้ี คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงมีการประชุมกาํหนดแนวทางและกรอบการทาํ Hedging อยูเ่สมอ รวมทั้งคณะทาํงานของบริษทัฯ 
ก็มีการติดตามความเคล่ือนไหวของระดบัราคานํ้ ามนัอยูต่ลอดเวลา และมีขั้นตอนการติดสินใจอยา่งรอบคอบ โดย
ในปี 2558 บริษทัฯ มีกาํไรเพ่ิมเติมจากส่วนของการทาํ Hedging กวา่ 1,000 ลา้นบาท 

2) บริษทัฯ จาํเป็นตอ้งมีเงินสดโดยเฉพาะช่วงวนัส้ินปีและเทศกาลปีใหม่ ซ่ึงเป็นวนัท่ีธนาคาร
ต่างๆ หยดุให้บริการ ทั้งน้ี เพ่ือรองรับสภาพคล่องสาํหรับดาํเนินการผลิต เน่ืองจากโรงกลัน่นํ้ ามนัเดินเคร่ืองตลอด 
24 ชัว่โมงสปัดาห์ละ 7 วนั จาํเป็นตอ้งมีเงินสดเพ่ือใหแ้น่ใจวา่การดาํเนินการต่างๆ ของบริษทัฯ จะไม่หยดุชะงกั 
 

 นายเกยีรตศัิกดิ์ แสวงการ - ผู้ถอืหุ้น สอบถามวา่  
   เน่ืองจากในปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษทัฯ ตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ท่ียากลาํบากหลายประการซ่ึง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงควรตอ้งมีส่วนสําคญัในการแกไ้ขและมอบหมายแนวทางแก่ผูบ้ริหาร จึงขอให้
อธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัจาํนวนคร้ังการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเส่ียงให้ชดัเจนเพื่อแสดงถึงการมี
บทบาทของกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานฯ  มอบหมายให้นายณัฐชาติฯ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูต้อบ
คาํถาม 
นายณฐัชาตฯิ  ช้ีแจงว่าคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีกรรมการทั้งส้ิน 4 ท่าน ในระหว่างปีจะมีกรรมการ
บางท่านท่ีลาออกจากตาํแหน่ง ดงันั้นการประชุมระหว่างปีจะเหลือกรรมการเป็นองคป์ระชุม 2-3 ท่าน กรรมการท่ี
ดาํรงตาํแหน่งตลอดทั้งปีจะเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด ซ่ึงในปี 2558 มีการประชุมทั้งหมด 7 คร้ัง ซ่ึงโดยปกติแลว้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะประชุมเป็นรายไตรมาส แต่เน่ืองจากปี 2558 บริษทัฯ ตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์
ราคานํ้ ามนัผนัผวนค่อนขา้งรุนแรง จึงมีการนดัประชุมบ่อยคร้ังข้ึน สาํหรับคุณอธิคมฯ ซ่ึงเป็นทั้งประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารฯ และกรรมการบริหารความเส่ียง ก็เขา้ร่วมประชุมครบทั้ ง 7 คร้ัง ส่วนกรรมการท่านอ่ืนท่ีไม่ได้ดาํรง
ตาํแหน่งทั้งปีก็จะเขา้ร่วมประชุมเฉพาะในช่วงท่ีครดาํรงตาํแหน่ง จาํนวนคร้ังในการเขา้ร่วมประชุมจึงแตกต่างกนั
ไป ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดใ้หค้วามสาํคญักบัการประชุมหารือเป็นอยา่งมาก และในปีท่ีผา่นมาก็มี
บทบาทในการใหข้อ้เสนอแนะและแนวทางการป้องกนัความเส่ียงดา้นราคานํ้ามนัและอตัราแลกเปล่ียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
 นางสาวเจนจิรา สมบตัเิจริญวงศ์ - ผู้ถอืหุ้น สอบถามวา่ 
   ภาพรวมธุรกิจของบริษทัฯ จะดีเท่ากบัปีท่ีผา่นมาหรือไม่ 
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ประธานฯ  ช้ีแจงว่าภาพรวมธุรกิจของบริษทัฯ ในไตรมาส 1/2559 ราคานํ้ ามนัปรับตวัสูงข้ึนเลก็นอ้ย และยงั
ไม่ปรากฏ Stock loss ส่วนค่าการกลัน่และประสิทธิภาพการกลัน่ ขอให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารฯ หรือผูบ้ริหาร
ของบริษทัฯ เป็นผูช้ี้แจงต่อไป นอกจากน้ี ดงัท่ีไดมี้การนาํเสนอทางวีดิทศัน์ว่า บริษทัฯ ยงัมีโครงการใหม่ท่ีจะเปิด
ดาํเนินการเชิงพาณิชยใ์นปี 2559 ทั้งโครงการผลิตสาร LAB โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ และโครงการขยายสถานี
จ่ายนํ้ามนัทางรถ ซ่ึงโครงการเหล่าน้ีจะเสริมสร้างรายไดแ้ก่บริษทัฯ เพิ่มข้ึนดว้ย 
นายอธิคมฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่าโอกาสท่ีจะเกิด Stock loss ค่อนขา้งมีน้อยเน่ืองจากราคานํ้ ามนัดิบได้ปรับตวั
ลดลงอยา่งมากในปี 2557 – 2558 หลงัจากน้ีแนวโนม้ราคานํ้ ามนัดิบอาจปรับตวัสูงข้ึน สาํหรับส่วนต่างราคานํ้ ามนั
สําเร็จรูปกับนํ้ ามนัดิบยงัอยู่ในเกณฑ์ดี เน่ืองจากราคานํ้ ามนัสําเร็จรูปท่ีปรับลดตามราคานํ้ ามนัดิบทาํให้ความ
ตอ้งการใชน้ํ้ ามนัเพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลให้บริษทัฯ ยงัมีกาํไรจากส่วนต่างราคาในระดบัท่ีดี แมจ้ะตอ้งเฝ้าระวงัส่วนต่าง
ราคาของนํ้ ามนัดิบและนํ้ ามนัดีเซลก็ตาม และตามท่ีท่านประธานฯ ไดแ้จง้ให้ทราบ บริษทัฯ มีโครงการใหม่ เช่น 
โครงการผลิตสาร LAB ซ่ึงไดเ้ร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย ์และเดินเคร่ืองผลิตและจดัส่งผลิตภณัฑ์ให้ลูกคา้แลว้ เม่ือ
วนัท่ี  25 กุมภาพนัธ์ 2559 รวมทั้งโครงการโรงไฟฟ้า SPP ซ่ึงมีกาํลงัผลิต 239 เมกะวตัต์ โดยมีสัญญาขายให้การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 180 เมกะวตัต ์ซ่ึง Phase 1 ไดเ้ร่ิมเดินเคร่ืองผลิตเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2559 
ส่วน Phase 2 จะเดินเคร่ืองในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 ทั้งน้ี คาดว่าโครงการ LAB จะส่งผลให้ค่าการกลัน่ (GRM) 
ของบริษทัฯ เพิ่มข้ึนประมาณ 40 - 60 เซ็นตต่์อบาร์เรล ส่วนโครงการ SPP คาดว่าจะมี EBITDA อยูท่ี่ประมาณปีละ 
2,000 ลา้นบาท 
 
 นายประเสริฐ แก้วดวงเทยีน - ผู้ถอืหุ้น สอบถามวา่  
   บริษทัในกลุ่ม ปตท. มีนโยบายไม่ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าเองเน่ืองจากมีบริษทั โกลบอล 
เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) (GPSC) ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้าอยูแ่ลว้ จึงขอสอบถามว่า โครงการ
โรงไฟฟ้า SPP ของบริษทัฯ เกิดข้ึนเป็นการชัว่คราวและต่อไปจะโอนให้ GPSC ใช่หรือไม่ เน่ืองจากมีความกงัวล
เก่ียวกบัค่าใช่จ่ายเร่ืองบุคลากร ค่าบาํรุงรักษาต่างๆ จึงขอใหช้ี้แจงนโยบายเก่ียวกบัโครงการโรงไฟฟ้าดงักล่าว 
ประธานฯ ช้ีแจงวา่ตามท่ีท่านผูถื้อหุน้ทราบ คือ กลุ่ม ปตท.รวมถึงบริษทัฯ ไดร่้วมกนัจดัตั้งบริษทั GPSC ข้ึน
โดยการรวบรวมโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ระดบั IPP  ส่วน โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก SPP หรือ Small Power Producer ตาม
หลกัการคือ เป็นโรงไฟฟ้า ซ่ึงผลิตไฟฟ้าใชเ้องเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและเสถียรภาพทางพลงังานไฟฟ้าใน
อุตสาหกรรมของตนเอง  เม่ือมีกาํลงัการผลิตเหลือจึงจาํหน่ายใหก้บั กฟผ. โครงการโรงไฟฟ้าของบริษทั TOP SPP 
ก็เช่นเดียวกนั เร่ิมตน้จากความตอ้งการไฟฟ้าของโรงกลัน่และโรงงานของบริษทัในเครือ ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นท่ี 
TOP SPP จะตอ้งดาํเนินการภายใตบ้ริษทัฯ เพ่ือความคล่องตวัและเสถียรภาพในการผลิต ส่วนในอนาคตจะมีการ
โอนธุรกิจหรือขายให ้GPSC หรือไม่นั้น จะตอ้งพิจารณาประโยชน์ของผูถื้อหุน้และความมัน่คงของธุรกิจเป็นหลกั
ดว้ย แต่ในปัจจุบนับริษทัฯ ยงัไม่มีนโยบายดงักล่าว 

หลงัจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่
ปรากฏผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะมีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติใน
ระเบียบวาระน้ี 
 



10/21 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ
รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2558 และอนุมัติงบการเงินสําหรับปี ส้ินสุด
วนัที ่31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
เห็นดว้ย 1,476,234,607 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.9984 
ไม่เห็นดว้ย 23,300 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0016 
งดออกเสียง 2,879,437 คะแนน   
บตัรเสีย 2,600 คะแนน   

 

ระเบยีบวาระที ่2 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2558 
 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม  

 นายอธิคมฯ รายงานวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 43 กาํหนดให้ท่ีประชุม
สามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี และคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่าย         
เงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่าบริษทัฯ มีผลกาํไรสมควรพอท่ีจะทาํเช่นนั้นได ้
และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ใหร้ายงานผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

 ผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีผลการ
ดาํเนินงาน กาํไรสุทธิ 12,181 ลา้นบาท คิดเป็นกาํไรสุทธิ 5.97 บาท ต่อหุน้ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาปัจจยัสาํคญัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ สถานะกระแสเงินสดและ
แผนการลงทุนของบริษทัฯ ตลอดจนประโยชน์ของผูถื้อหุ้น อีกทั้ งบริษทัฯ ยงัมีกาํไรสะสมท่ีสามารถจ่ายเงิน       
ปันผลได ้ดงันั้นจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1)   อนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปีสาํหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2558 ในอตัราหุ้นละ 2.70 บาท จาํนวน 2,040,027,873 หุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 5,508 ลา้นบาท ซ่ึง
เม่ือหักเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็น
จาํนวนเงินประมาณ 1,836 ลา้นบาท ท่ีไดจ่้ายให้กบัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2558 แลว้ คงเหลือเป็นเงินปันผล
ท่ีจะจ่ายสําหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลงัของปี 2558 อีกในอตัราหุ้นละ 1.80 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 3,672 
ลา้นบาท โดยเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายออกจากบญัชีกาํไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร และเป็นเงินกาํไรท่ีเสียภาษีในอตัรา
ร้อยละ 30 และ 0 บญัชีละ 0.90 บาท  

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดใน
ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ ดงัต่อไปน้ี 

- เงินปันผลจาํนวน 0.90 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกาํไรสุทธิของกิจการท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลอตัรา       
ร้อยละ 30 ผูไ้ดรั้บเงินปันผลสามารถหกัเครดิตภาษีไดใ้นอตัรา 30/70 ของเงินปันผล 

- เงินปันผลจํานวน 0.90 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกําไรสุทธิของกิจการท่ีได้รับยกเวน้ภาษีเงินได ้       
นิติบุคคล (BOI) ผูไ้ดรั้บเงินปันผลไม่ไดรั้บเครดิตภาษี 
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 ในการน้ี บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้กบัผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฎ
รายช่ือ ณ วนักําหนดสิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 และกําหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 29 เมษายน 2559 

 ขอ้ 2)   รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัเม่ือ
วนัท่ี 28 สิงหาคม 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.90 บาท  คิดเป็นเงินประมาณ 1,836 ลา้นบาท ท่ีไดจ่้ายให้กบัผูถื้อหุ้นเม่ือ
วนัท่ี 25 กนัยายน 2558 

 หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 
 

 นายพฤทธานันต์ ศรีวงศ์เลยีง - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามวา่ 

   ระหว่างการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้นเป็นรายไตรมาส กับจ่ายเงินปันผลปีละ 2 คร้ัง มี

ผลกระทบอยา่งไร และไตรมาสใดท่ีสามารถจ่ายเงินปันผลไดม้ากท่ีสุด 

ประธานฯ  ช้ีแจงว่าการจ่ายเงินปันผลปีละ 2 คร้ังนั้นเป็นหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ปฏิบติัมาเป็นเวลาหลายปี มีความ
เหมาะสมกบัธุรกิจ และสามารถพิจารณาประเด็นความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ไดอ้ยา่งรอบคอบ ทั้งน้ี ขอรับขอ้คิดเห็น
ไวพ้ิจารณาและหารือกบัคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อศึกษาว่ามีบริษทัใดท่ีดาํเนินธุรกิจการกลัน่และมีการจ่ายเงินปันผล
ปีละ 4 คร้ังหรือไม่ 
 

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่
ปรากฏผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมีขอ้ซักถามหรือขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติใน
ระเบียบวาระน้ี 

 
มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติ

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2558 ตามที่เสนอ และรับทราบการจ่ายเงนิปัน
ผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นดว้ย 1,479,033,999 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.9979 
ไม่เห็นดว้ย 30,800 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0021 
งดออกเสียง 81,859 คะแนน   
บตัรเสีย 2,600 คะแนน   

ระเบยีบวาระที ่3   พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559 

 ประธานฯ มอบหมายใหพ้ล.อ. จิระเดช โมกขะสมิต ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน นาํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม  

 พล.อ.จิระเดชฯ รายงานวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 90 และขอ้บังคบัของบริษัทฯ ข้อ 23 และ ขอ้ 38 
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กาํหนดให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) 
ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยอย่าง
ละเอียดรอบคอบ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ไดแ้ก่ การเทียบเคียงกบัองคก์รท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั ผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดย่อย รวมถึง
สภาวการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทัฯ ให้คงอตัราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งค่าตอบแทนประจาํและเบ้ียประชุมในอตัราเดียวกบัปี 2558 และ 
จ่ายเงินรางวลัพิเศษใหก้รรมการตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางท่ีเคยปฏิบติัมา ตามอตัราดงัต่อไปน้ี 

 1.  ค่าตอบแทนประจาํ ประกอบดว้ย  
  1.1) ค่าตอบแทนกรรมการ 
  - ประธานกรรมการ(1)    เดือนละ 75,000 บาท  
  - รองประธานกรรมการ (หากมี) (1)   เดือนละ 67,500 บาท  
  - กรรมการ    เดือนละ 60,000 บาท  
 1.2) ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเร่ือง ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการ
เฉพาะเร่ืองอ่ืน   (หากมี) 

  - ประธานกรรมการเฉพาะเร่ือง(1)  เดือนละ 31,250 บาท  
  - กรรมการ    เดือนละ 25,000 บาท  

 2. เบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 
  - ประธานกรรมการ(1)    18,750 บาท/คร้ัง  
  - รองประธานกรรมการ (หากมี) (1) 16,875 บาท/คร้ัง 
  - กรรมการ    15,000 บาท/คร้ัง  

อตัราค่าตอบแทนประจาํและเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีกล่าวมานั้น เป็นอตัราเดิม
เช่นเดียวกบัปีก่อน 

หมายเหตุ:  (1) ประธานกรรมการบริษทัฯ และประธานคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองไดรั้บค่าตอบแทน
สูงกว่ากรรมการในอตัราร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการบริษทัฯ (หากมี) ไดรั้บ
ค่าตอบแทนสูงกวา่กรรมการในอตัราร้อยละ 12.5 

3. เงินรางวลัพิเศษ (โบนัสประจาํปี) กาํหนดค่าตอบแทนในรูปของเงินโบนัสสําหรับผลการ
ดาํเนินงานปี 2558 ใหก้รรมการบริษทัฯ ท่ีดาํรงตาํแหน่งในปี 2558 ซ่ึงรวมกรรมการท่ีครบวาระ หรือออกระหว่างปี 
2558 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 36.5 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของกาํไรสุทธิ ซ่ึงเท่ากับอตัราเฉล่ียโดยประมาณท่ี
บริษทัฯ เคยจ่ายในอดีต และอยูใ่นวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นบาท ตามท่ีกาํหนดไว ้โดยจดัสรรตามระยะเวลาการดาํรง
ตาํแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และใหป้ระธานกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนสูงกวา่กรรมการร้อยละ 25 



13/21 

 

 4. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ -ไม่มี - 

จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 
 

 นายพฤทธานันต์ ศรีวงศ์เลยีง - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามวา่  
   ในปี 2558 บริษทัฯ ไม่มีการจ่ายเงินรางวลัพิเศษ (โบนสัประจาํปี) ในกบักรรมการ เหตุใดจึงเสนอ
ใหจ่้ายเงินรางวลัพิเศษ (โบนสัประจาํปี) ในปีน้ี 
ประธานฯ  ช้ีแจงว่า ผลประกอบการปี 2557 บริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานขาดทุนประมาณ 4,000 ลา้นบาท
คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเสนอให้งดจ่ายเงินรางวลัพิเศษ (โบนัสประจาํปี) ให้กรรมการบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม 
สําหรับปี 2558 บริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานเป็นกาํไรสุทธิจาํนวน 12,181 ลา้นบาท ตามแนวปฏิบติัท่ีผ่านมาจึง
เห็นสมควรจ่ายโบนสัใหก้รรมการ โดยมีอตัราท่ีเทียบเคียงกบับริษทัอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั  
 

 นายเกยีรตศัิกดิ์ แสวงการ- ผู้ถอืหุ้น เสนอความคิดเห็นและสอบถามวา่  

   เหตุใดจึงมีการจ่ายเงินรางวลัพิเศษ (โบนสัประจาํปี) ใหแ้ก่กรรมการบริษทัฯ เน่ืองจากเห็นว่า กาํไร
ท่ีเกิดข้ึนไม่ใช่ผลงานของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงยงัปฏิบัติหน้าท่ีไม่เต็ม
ความสามารถ 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า เหตุผลเร่ืองการจ่ายเงินรางวลัพิเศษ (โบนสัประจาํปี) ให้แก่กรรมการบริษทัฯ เป็นไป
ตามท่ีช้ีแจงก่อนหนา้น้ีแลว้  

 สาํหรับประเด็นการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงนั้น ขอช้ีแจงว่า มาตรการ
ความเส่ียงของบริษทัฯ นั้นจะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงก่อน ซ่ึงตอ้งมีการ
ตรวจสอบและประเมินความเส่ียงอย่างรอบคอบ  ฝ่ายบริหารจึงจะสามารถนําไปดําเนินการได้ ดังนั้ น                    
ผลประกอบการท่ีมีผลกาํไรในปี 2558 ส่วนหน่ึงจึงเป็นผลงานจากขอ้แนะนาํของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงดว้ย 
 

 นายประเสริฐ แก้วดวงเทยีน - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามวา่ 
   เงินโบนัสท่ีบริษทัฯ จ่ายให้กบัพนักงานคิดเป็นสัดส่วนเท่าใด เม่ือเทียบกบัการจ่ายเงินรางวลั
พิเศษใหก้บัคณะกรรมการบริษทัฯ 

ประธานฯ  มอบหมายใหน้ายอธิคมฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบคาํถาม 
 
นายอธิคมฯ  ช้ีแจงว่า อตัราการจ่ายเงินรางวลัพิเศษ (โบนสัประจาํปี) ใหแ้ก่พนกังานคิดเป็นอตัราร้อยละ 3 - 4 
ของกาํไรสุทธิ ขณะท่ีอตัราการจ่ายเงินรางวลัพิเศษ (โบนัสประจาํปี) ให้แก่กรรมการบริษทัฯ นั้นคิดเป็นร้อยละ 
0.30 ของกาํไรสุทธิ 
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   หลงัจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่
ปรากฏผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมีขอ้ซักถามหรือขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติใน
ระเบียบวาระน้ี  
 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ 
ประจําปี 2559 ตามทีเ่สนอ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นดว้ย 1,441,363,366 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.4447 
ไม่เห็นดว้ย 37,650,502 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 2.5454 
งดออกเสียง 145,338 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0098 
บตัรเสีย 1,000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

    
ระเบยีบวาระที ่4 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจําปี 2559 

 ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ
รายละเอียดต่อท่ีประชุม  

 นางสาวจุฬารัตน์ฯ รายงานวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลให้ท่ีประชุมทราบว่าตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 38 กาํหนดให ้    
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี โดยในการ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกกไ็ด ้     

 คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแลว้ 
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จาํกดั ซ่ึงเป็นสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนักบับริษทัยอ่ย เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2559 โดยกาํหนดให้
ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงตามรายช่ือต่อไปน้ี เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 

1. นายวินิจ ศิลามงคล   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3378  หรือ 
2. นายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068  หรือ  
3. นายไวโรจน ์จินดามณีพิทกัษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3565  หรือ 
4. นายวยัวฒัน ์กอสมานชยักิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6333 

 ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าว ไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทัฯ   
/ บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
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 และ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทัฯ 
ประจาํปี 2559 และรายไตรมาส ดงัน้ี 

-  ค่าสอบบญัชีประจาํปีและรายไตรมาส จาํนวน 2,540,000 บาท  
-  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดท่ีเกิดข้ึนจริงระหว่างปฏิบติังาน เรียกเก็บไดต้ามจริงไม่เกินร้อยละ 10 

ของค่าตอบแทน 
โดยอตัราค่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็นอตัราเดิม เช่นเดียวกบัปีก่อน 

 หลังจากนั้ น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 

 

 นายพฤทธานันต์ ศรีวงศ์เลยีง - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามวา่ 

   เหตุใดจึงกาํหนดอตัราค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ดท่ีเกิดข้ึนจริงระหว่างปฏิบติังาน เรียกเก็บไดต้ามจริงไม่
เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทน และหากในอนาคต มีการปรับอตัราค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพ่ิมข้ึน จะเป็นการเปิด
โอกาสใหบ้ริษทัผูส้อบบญัชีเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเพิ่มข้ึนหรือเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายสูงกวา่ความเป็นจริงหรือไม่ 

ประธานฯ ช้ีแจงวา่ ค่าจ่ายใชเ้บด็เตลด็ท่ีบริษทัผูส้อบบญัชีเรียกเก็บนั้นจะตอ้งเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและ
พิสูจนไ์ด ้โดยค่าตอบแทนดงักล่าวจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทน 

นายอธิคมฯ  ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดดงักล่าวเป็นการเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง โดย
จะตอ้งมีหลกัฐานการใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชีของบริษทัฯ จริง และมีการจาํกดัวงเงินไวไ้ม่เกินร้อยละ 
10 ของค่าตอบแทน ซ่ึงอาจจะไม่ถึงร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนกเ็ป็นได ้ 

นางสาวจุฬารัตน์ฯ ช้ีแจงว่า การกําหนดอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีนั้ นเป็นการกําหนด โดยพิจารณา
เปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั 
ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดดังกล่าวเป็นการเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง โดยจะตอ้งมีหลกัฐานการใช้จ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชีของบริษทัฯ จริง และมีการจาํกดัวงเงินไวไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทน ตามท่ี     
นายอธิคมฯ ไดช้ี้แจงก่อนหนา้น้ี 
 

 นายวชิา โชคพงษ์พนัธ์ุ - ผู้ถอืหุ้น แสดงความคิดเห็น ดงัน้ี 

   โดยขอช่ืนชมการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งยงัมีความ
มัน่ใจและเช่ือมัน่ว่า คณะกรรมการบริษทัฯ ชุดน้ีเป็นคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีปฏิบติังานไดดี้ท่ีสุดในรอบหลายปี
ท่ีผ่านมา จึงขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านลงมติเห็นดว้ย เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ  

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่ีช่ืนชมและเช่ือมัน่ในการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ  
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 หลงัจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่
ปรากฏผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติใน
ระเบียบวาระน้ี 
 
มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นดว้ย 1,440,337,933 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ 97.3803 
 ไม่เห็นดว้ย      38,748,035 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ     2.6197 
 งดออกเสียง           131,210 คะแนน   
 บตัรเสีย               1,000 คะแนน    
 
ระเบยีบวาระที ่5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีค่รบวาระ ประจําปี 2559 

 ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระน้ี ประธานฯ ขอให้กรรมการท่ีครบวาระทุกท่านออกจากท่ีประชุม ไดแ้ก่            
นายณัฐชาติ จารุจินดา, พล.อ.จิระเดช โมกขะสมิต, นางศรีวรรณ เอ่ียมรุ่งโรจน์, นายศิริ จิระพงษ์พนัธ์ และนาย
นพดล ป่ินสุภา  และขอใหก้ลบัเขา้หอ้งประชุมอีกคร้ังหลงัการประชุมระเบียบวาระน้ีแลว้เสร็จ 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายถาวร พานิชพนัธ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นาํเสนอรายละเอียดระเบียบวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

 นายถาวรฯ รายงานวตัถุประสงค์และเหตุผลให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 70 และมาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17  
และขอ้ 18 กาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายกาํหนด และในการ
ประชุมผูถื้อหุ้นสามัญประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวน
กรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้รับตาํแหน่งอีกได ้    

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 น้ี  มีกรรมการท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระดงัน้ี 
(1) นายณฐัชาติ จารุจินดา 
(2) พล.อ.จิระเดช โมกขะสมิต 
(3) นางศรีวรรณ เอ่ียมรุ่งโรจน ์
(4) นายศิริ จิระพงษพ์นัธ์  และ 
(5) นายนพดล ป่ินสุภา   

 ในการสรรหาบุคคลเพ่ือพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการท่ีครบวาระในปีน้ี 
บริษทัฯ ไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือเรียนเชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมและ
ตรงตามท่ีกฎหมายกําหนดเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือ
ผูท้รงคุณวฒิุเขา้มายงับริษทัฯ 
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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ดําเนินการสรรหาผู ้ทรงคุณวุฒิตาม
กระบวนการสรรหาอยา่งครบถว้น และไดน้าํเสนอรายช่ือบุคคลท่ีผา่นการพิจารณาแลว้ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559 
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

(1) นายสรัญ รังคสิริ  เป็นกรรมการ แทนท่ี นายณฐัชาติ จารุจินดา   
(2) พล.อ.ธนาคาร เกิดในมงคล เป็นกรรมการอิสระ แทนท่ี พล.อ.จิระเดช โมกขะสมิต  
(3) นางศรีวรรณ เอ่ียมรุ่งโรจน ์ เป็นกรรมการ ต่ออีกวาระหน่ึง   
(4) นายศิริ จิระพงษพ์นัธ์  เป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหน่ึง  และ 
(5) นายนพดล ป่ินสุภา    เป็นกรรมการ ต่ออีกวาระหน่ึง 

 ประวติัโดยสังเขปของทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีแนบมาดว้ย 4 ในเอกสารเชิญประชุม หนา้ 11 - 19 
ตามท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้     

 จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 

 

 นายพฤทธานันต์ ศรีวงศ์เลยีง - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและเสนอแนะวา่  

   ตามหลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อเขา้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ระบุว่า คุณสมบติัของ        ผูถื้อหุน้ท่ีจะมีสิทธิในการเสนอช่ือผูท้รงคุณวฒิุเพื่อเขา้รับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคน ซ่ึงถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัได ้1 
ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด ส่งผลให้    ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยนอ้ยรายท่ีจะมีสิทธิเสนอช่ือผูท้รงคุณวุฒิเพื่อ
เขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ จะมีมาตรการผอ่นปรน เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยมี
สิทธิในการเสนอช่ือผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ มากข้ึนหรือไม่ 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า ในปีน้ี บริษทัฯ มีกรรมการท่ีครบวาระจาํนวน 5 ท่าน ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาเสนอช่ือกรรมการบริษทัฯ เดิมจาํนวน 3 ท่านให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณา
เลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ ต่ออีกวาระหน่ึง ซ่ึงกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิและมี
ความเช่ียวชาญในธุรกิจของบริษทัฯ สาํหรับกรรมการอีก 2 ท่านไดแ้สดงความประสงคไ์ม่รับการต่อวาระการดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการ ซ่ึงกรรมการใหม่ 2 ท่านท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณานั้นมีคุณวุฒิ
ทดัเทียมกบักรรมการทั้ง 2 ท่านท่ีครบวาระ 

สําหรับหลกัเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อเขา้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ ไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตต์ามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาท่ีกาํหนดนั้นระบุ
ว่า คุณสมบติัของผูถื้อหุ้นท่ีจะมีสิทธิในการเสนอช่ือผูท้รงคุณวุฒิเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะตอ้งเป็น  
ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคน ซ่ึงถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจาํนวนสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษทัฯ (ประมาณ 20,400,278 หุ้น) ไม่ใช่สัดส่วน 1 ใน 3 ตามท่ีท่านผูถื้อหุ้นเขา้ใจ นอกจากนั้น   
ผูถ้ือหุ ้นจะตอ้งถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอช่ือ
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ผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อสะทอ้นว่า ผูถื้อหุ้นรายดงักล่าวรับทราบกิจการของบริษทัฯ 
พอสมควร ดงันั้น หากผูถื้อหุ้นรายย่อยมีความประสงคจ์ะเสนอรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม ก็
สามารถรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้และถือหุน้ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด เพื่อเสนอรายช่ือผูท้รงคุณวฒิุดงักล่าวได ้

 หลงัจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่
ปรากฏผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติใน
ระเบียบวาระน้ี 

 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ

อนุมัตแิต่งตั้งบุคคลผู้มีรายช่ือดงัต่อไปนีเ้ข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ 

(1) นายสรัญ รังคสิริ โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี  

  เห็นดว้ย 1,443,287,031 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ 97.6178 
  ไม่เห็นดว้ย      35,220,608 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ      2.3822 
  งดออกเสียง           730,559 คะแนน 
  บตัรเสีย                      0 คะแนน  
 

(2) พล.อ.ธนาคาร เกดิในมงคล โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี  

  เห็นดว้ย 1,439,987,034 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ 97.8049 
  ไม่เห็นดว้ย      32,318,304 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ      2.1951 
  งดออกเสียง        6,938,760 คะแนน 
  บตัรเสีย               1,000      คะแนน  
 

(3) นางศรีวรรณ เอีย่มรุ่งโรจน์ โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี  

  เห็นดว้ย 1,443,460,058 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ 97.6185 
  ไม่เห็นดว้ย      35,214,880 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ      2.3815 
  งดออกเสียง           568,859 คะแนน 
  บตัรเสีย               1,301      คะแนน   
 

(4) นายศิริ จิระพงษ์พนัธ์ โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี  

  เห็นดว้ย 1,447,945,162 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ 97.9049 
  ไม่เห็นดว้ย      30,985,275 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ      2.0951 
  งดออกเสียง           314,360 คะแนน 
  บตัรเสีย                  301      คะแนน   
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(5) นายนพดล ป่ินสุภา โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี  

  เห็นดว้ย 1,443,453,830 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ 97.6178 
  ไม่เห็นดว้ย      35,224,408 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ      2.3822 
  งดออกเสียง           566,860 คะแนน 
  บตัรเสีย                      0 คะแนน    

ระเบยีบวาระที ่6   เร่ืองอืน่ๆ   
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อเปิดโอกาสให ้

ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้ งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 แต่เม่ือครบ
กาํหนดเวลาแลว้ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ือง หรือระเบียบวาระการประชุมเขา้มายงับริษทัฯ แต่อยา่งใด 

ประธานฯ แจง้หลกัเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุม นอกเหนือจากวาระท่ีกาํหนดใน
หนังสือเชิญประชุมว่า หากมีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะประสงค์ท่ีจะเสนอวาระอ่ืนๆ นอกเหนือจากวาระท่ี
กาํหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
มาตรา 105 วรรค 2 กาํหนดไวว้่า เม่ือท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนด
ไวใ้นหนงัสือนดัประชุมแลว้ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด 
จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกกไ็ด ้ 

 ดงันั้น หากมีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือจากวาระ
การประชุมจะตอ้งได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้ทั้ งหมดหรือไม่น้อยกว่า 
680,009,291 หุ้น จากจาํนวนหุ้นทั้งหมด 2,040,027,873 หุ้น จึงจะสามารถบรรจุเป็นวาระให้ท่ีประชุมพิจารณาได ้
จากนั้นจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในเร่ืองอ่ืนๆ สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี  
 

 นายวชิา โชคพงษ์พนัธ์ุ - ผู้ถอืหุ้น สอบถาม ดงัน้ี 

1) หากในปี 2559 ค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ มีค่าเฉล่ียท่ี 36 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ และนํ้ามนัดิบมี
ราคาเฉล่ียประมาณ 42 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล บริษทัฯ จะมีผลกาํไรประมาณเท่าใด  

2) ปัจจุบนั ธุรกิจการกลัน่และธุรกิจปิโตรเคมีสร้างผลกาํไรให้แก่บริษทัฯ เป็นสัดส่วนร้อยละ
เท่าใด 

ประธานฯ  มอบหมายใหน้ายอธิคมฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบคาํถาม 

นายอธิคมฯ ช้ีแจงว่า เน่ืองจากเร่ืองผลประกอบการของบริษทัฯ ในปี 2559 ยงัไม่มีการประกาศอย่างเป็น
ทางการ บริษทัฯ จึงยงัไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในเร่ืองดงักล่าวได ้อยา่งไรก็ตาม หากปัจจยัแวดลอ้มคงท่ีและ
บริษทัฯ ยงัคงสามารถเดินเคร่ืองการผลิตไดต้ามปกติ ราคานํ้ ามนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงข้ึนลง 1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรล จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทัฯ ประมาณ 300 ลา้นบาท ขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนนั้นจะ
ส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อเงินกูข้องบริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัฯ มีเงินกูย้มืสกุลเหรียญสหรัฐฯ ประมาณ 1,040 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ ดงันั้น ค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ีมีการเปล่ียนแปลง 1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล บริษทัฯ จะมีหน้ีสิน
เพิ่มข้ึน / ลดลงประมาณ 1,040 ลา้นบาท ซ่ึงจะตอ้งบนัทึกเป็นมูลค่าทางบญัชีไวใ้นงบกาํไร – ขาดทุนของบริษทัฯ 



20/21 

 

 นายกติยิา ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา - ผู้ถอืหุ้น สอบถาม ดงัน้ี 

1) บริษทัฯ มีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาการลงทุนในต่างประเทศอยา่งไร เน่ืองจากปรากฏมีข่าว 
ในหนงัสือพิมพแ์ละโทรทศัน์เก่ียวกบัการซุกซ่อนทรัพยสิ์นในบญัชีธนาคารในประเทศปานามา เพื่อหลบเล่ียงภาษี 
ปิดบงัการคอรัปชัน่ หรือหลีกเล่ียงการถูกลงโทษ (Panama Papers) ปรากฏ  

2) หากมีการเปิดเผยว่า นิติบุคคลหรือบุคคล ซ่ึงเป็นคู่คา้ของบริษทัฯ เป็นผูซุ้กซ่อนทรัพยสิ์นใน
บญัชีธนาคารในประเทศปานามา เพื่อหลบเล่ียงภาษี ปิดบงัการคอรัปชัน่ หรือหลีกเล่ียงการถูกลงโทษ (Panama 
Papers) บริษทัฯ จะดาํเนินการอยา่งไร 

ประธานฯ  ช้ีแจงว่า บริษทัฯ ไม่มีบริษทัย่อยท่ีจดทะเบียนในประเทศปานามา ทั้งน้ี ธุรกิจส่วนใหญ่ของ
บริษทัฯ เป็นการดาํเนินธุรกิจในประเทศไทยทั้งส้ิน อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียนประกอบธุรกิจในบางประเทศ
นั้นเป็นแนวทางการดาํเนินธุรกิจอย่างหน่ึงเพ่ือการบริหารจดัการประโยชน์ทางดา้นภาษี ซ่ึงเป็นแนวปฏิบติัของ
บริษัทระดับสากล    หลายแห่ง แต่ขอให้ผู ้ถือหุ้นทุกท่านมั่นใจว่า หากบริษัทฯ จะมีการลงทุนเพิ่มเติมใน
ต่างประเทศ การลงทุนดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ เน่ืองจากบริษทัฯ มีการปฏิบติัตาม
หลกัธรรมาภิบาล ถูกตอ้ง ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ มีการกระทาํนิติกรรมท่ีถูกตอ้งและสามารถตรวจสอบ
ได ้

สําหรับประเด็นเร่ืองการซุกซ่อนทรัพยสิ์นในบญัชีธนาคารในประเทศปานามา เพื่อหลบเล่ียง
ภาษี ปิดบงัการคอรัปชัน่ หรือหลีกเล่ียงการถูกลงโทษ (Panama Papers) นั้น เน่ืองจากยงัไม่มีขอ้สรุปท่ีชดัเจน จึงขอ
ตอบเป็นหลกัการว่า หากนิติบุคคลหรือบุคคล ซ่ึงเป็นคู่คา้ของบริษทัฯ กระทาํทุจริตและเป็นรายช่ือบุคคลใน    
บญัชีดาํ (Black List) บริษทัฯ ก็จะยติุการดาํเนินธุรกิจดว้ยตามกฎหมาย เฉกเช่นเดียวกบัท่ีบริษทัฯ ระงบัการซ้ือ – 
ขายนํ้ามนัดิบจากประเทศ ซ่ึงสหประชาชาติมีมติคว ํ่าบาตรและมีมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจ 

 

 นายสมบูรณ์ ประภสัสรชัยกลุ – ผู้รับมอบฉันทะ มีขอ้สงัเกตและสอบถามวา่  

   เน่ืองจากปัจจุบนัแนวโน้มการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามีอตัราเพิ่มสูงข้ึน ประกอบกบัรัฐบาลให้การ
สนบัสนุนการใชย้านยนตไ์ฟฟ้า ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่ออตัราการใชผ้ลิตภณัฑข์องบริษทัฯ โดยตรง โดยเฉพาะธุรกิจ
โรงกลัน่ท่ีสร้างผลกาํไรให้แก่บริษทัฯ ถึงร้อยละ 98 บริษทัฯ มีความคิดเห็นถึงแนวโนม้ดงักล่าวอยา่งไร แนวโนม้
ดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ อยา่งไร และบริษทัฯ มีมาตรการและกลยทุธ์เพื่อรองรับอยา่งไร 

ประธานฯ  ช้ีแจงว่า ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นนวตักรรมท่ีผลิตข้ึนเพื่อเป็นทางออกในการประหยดัพลังงาน         
ในกรณีท่ีราคานํ้ ามนัปรับเพ่ิมสูงข้ึนหรือในกรณีท่ีนํ้ ามนัดิบขาดแคลนในอนาคต อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนัราคานํ้ ามนั
ปรับลดลง การบริโภคนํ้ ามนัจึงเพ่ิมสูงข้ึนอย่างกา้วกระโดด อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัคงติดตามแนวโน้มการใช ้
ยานยนตไ์ฟฟ้าและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งใกลชิ้ด ทั้งน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นไวว้างใจว่า ธุรกิจ
ของบริษทัฯ นั้นครอบคลุมธุรกิจพลงังานหลากหลายประเภท ทั้งธุรกิจการกลัน่ ธุรกิจนํ้ ามนัหล่อล่ืนพื้นฐาน ธุรกิจ
ไฟฟ้า และธุรกิจการขนส่งนํ้ ามนัและปิโตรเคมี ประกอบกบัปัจจุบนั ทัว่โลกมีอตัราการใชน้ํ้ ามนัประมาณ 98 ลา้น
บาร์เรลต่อวนั ซ่ึงบริษทัฯ มีการจาํหน่ายนํ้ ามนัทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดงันั้น ในระยะเวลา 10 ปีขา้งหน้า 
ธุรกิจการกลัน่ยงัคงมีปัจจยัพ้ืนฐานท่ีดี  
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